



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  
ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และกำหนดการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดในแต่ละด้านตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสทช. ณ สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จะถือว่าสละสิทธิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามประกาศนี้

อนึ่ง ผู้เข้ารับการคัดเลือกรายใดที่ไม่เห็นด้วยกับผลการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ อาจอุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้านวิศวกรรม

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	SE 0004	นายปัญญา จิรจราชีพ	วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
๒	SE 0005	นายธีรพร ไททยะทัต	วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง
๓	SE 0001	พันตรี ณ์ฐพล ทรัพย์เฉลิม	วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง

ด้านกฎหมาย

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	PL 0005	นางสาวศรียรัตน์ งามนิสัย	นิติกรชำนาญการ
๒	SL 0005	พันตำรวจโทหญิง ศิริรัตน์ ทองพันธ์	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
๓	SL 0002	นางสาวสุนีรัตน์ ดิ้นสวัสดิ์	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง

ด้านนโยบายและแผน

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	SP 0001	นางสุวิศยา วิเลิศ	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

